





# บันทึกข้อความ

สำนักงานที่ ๑6 ศึกษานิเทศก์

160

ที่

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๓๒-๒๕๘๕ (ข) ๓๔ /

ที่ ขร ๐๐๒๓.๗/ว

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สมาคมนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กีฬาฟุตบอลเป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็นทรัพยากรสำคัญให้มีพละกำลังที่ดี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หลีกเลี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งช่วยต่อยอดผู้ด้อยโอกาสให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพ โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน จำนวน ๓ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ ช่วงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างมืออาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปต่อยอดในการพัฒนาให้แก่ทีมฟุตบอลของท้องถิ่นต่อไป

ระยะที่ ๒ ช่วงการค้นหานักฟุตบอลข้างเมืองที่มีพรสวรรค์ และใจรักการเป็นนักฟุตบอลระดับอาชีพ

ระยะที่ ๓ ช่วงการบ่มเพาะข้างเมืองให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาฟุตบอลไทยสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Excellent Soccer Academy : IESA) ภายใต้สังกัดของสมาคมพัฒนานักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผู้การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ภายใต้การดูแลจากครุฝึกที่ได้มาตรฐานจาก FIFA และสมาคมแคว้นล้อมการฝึกสอนที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งต่อไปแก่สโมสรฟุตบอลอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายจึงขอให้ท้องถิ่นอำเภอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และหากมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ขอให้ประสานข้อมูลได้ที่ นายกษิตพัทธ์ ภูธิตาบดี นายกสมาคมพัฒนานักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ ๕๓๕ ๙๙๙๑ ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเบิกค่าใช้จ่ายขอให้คำนึงถึงสถานะทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยึดถือประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสมชาย ใจดี)
ผู้อำนวยการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย



ที่ มท ๐๔๓๖.๔/๑๑๒๕  
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) ว่า ได้จัดทำโครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กีฬาฟุตบอลเป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็นทรัพยากรสำคัญให้มีพละทานามัยที่ดี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หลีกเลียงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งช่วยต่อยอดผู้ด้อยโอกาสให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพ โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน จำนวน ๓ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ ช่วงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างมืออาชีพให้แก่เด็ก และเยาวชนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนำผลลัพธ์ที่ได้ไปต่อยอดในการพัฒนาให้แก่ทีมฟุตบอลของท้องถิ่นต่อไป

ระยะที่ ๒ ช่วงการค่านักฟุตบอลข้างเผือกที่มีพรสวรรค์ และใจรักการเป็นนักฟุตบอลระดับอาชีพ

ระยะที่ ๓ ช่วงการบ่มเพาะข้างเผือกให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาฟุตบอลไทยสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Excellent Soccer Academy : TESA) ภายใต้สังกัดของสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) สู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพภายใต้การดูแลจากครูฝึกที่ได้มาตรฐานจาก FIFA และสภาพแวดล้อมการฝึกสอนที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งต่อให้แก่สโมสรฟุตบอลอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กิจกรรมกีฬาฟุตบอล จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และหากมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ขอให้ประสานข้อมูลได้ที่ นายภจิติษฐ์ ภูธิตาบดี นายกสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ ๕๑๕ ๙๓๙๑ ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายขอให้คำนึงถึงสถานะทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยึดถือประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
โทร. ๐๒ ๒๕๑ ๙๐๐๐ ตย ๕๓๓๗  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน นายธนกฤต วิเศษฤทธิ โทร. ๐๙๕ ๒๕๔ ๙๒๕๙